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ยางเป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีปัญหาราคาร่วงลงมากที่สดุ (29/09/2558) 

Commodity Online รายงานว่า เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาราคายางร่วงลงอย่างต่อเนื่อง จนท ายางให้

เป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีปัญหาราคาร่วงลงมากที่สุดของปี  ราคายางในตลาดล่วงหน้าโตเกียวดิ่งลงถึง

ร้อยละ 27 แตะระดับต่ าสุดในรอบ 6 ปี อยู่ที่ 167.80 เยนต่อกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับราคาทองแดงลดลง

ร้อยละ 15 ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ราคาน  ามันดิบเวสต์เท็กซัสลดลงร้อยละ 23 

ตามข้อมูลของ IRSG ระบุว่า ในช่วงท้ายของไตรมาสแรกปีนี  สต็อกยางท่ัวโลกมีมากกว่า 3 ล้านตัน ซึ่ง
มันก็มากพอท่ีจะจ าหน่ายในตลาดได้มากกว่า 3 เดือน 

 ในขณะที่ราคายางลดลงแต่การผลิตและการบริโภคเพ่ิมขึ น จากข้อมูลของคณะกรรมการยางอินเดีย 
พบว่า การผลิตยางธรรมชาติของอินเดียในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 55 ,000 ตัน เพ่ิมขึ นจากปีที่ผ่านมาที่
ผลิตได้ 51,000 ตัน หรือเพ่ิมขึ นร้อยละ 7.8 มีการน าเข้า 33,292 ตัน ลดลงจาก 49,108 ตัน หรือลดลงถึงร้อย
ละ 32 ส่วนการบริโภคอยู่ที่ 87,500 ตัน เพ่ิมขึ นจาก 86,300 ตัน  

ที่มา http://rubberjournalasia.com, 23/09/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

สวนยางสงขลาเตรียมเคลื่อนไหว เรียกร้องรัฐบาลแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่่า (29/09/2558) 

รายงาน ข่าวจากจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 กันยายนนี  แกนน าเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดสงขลา

เตรียมเคลื่อนไหวอีกครั งภายหลังราคา ยางพาราตกต่ าลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือกิโลกรัมละ40บาทเศษเท่านั น 

ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางอย่างมาก ในขณะที่มีความพยายามในการเคลื่อนไหว เรียกร้องให้

รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง แต่กลับไม่ได้รับความสนใจ 

  นาย ปรีชา สุขเกษม แกนน าเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดสงขลากล่าวว่าต้นเดือนตุลาคมนี จะมีการ 

ประชุมแกนน าในเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดสงขลาเพ่ือหารือถึงปัญหาผลกระทบที่ เกิดขึ นกับเกษตรกรซึ่ง

ขณะนี ทั งชาวสวนยาง ชาวสวนปาล์ม รวมถึงกุ้งขาวแวนนาไม ต่างมีราคาที่ตกต่ า แนวทางการให้ความ

ช่วยเหลือของรัฐบาลก็ไม่มีความชัดเจน โดยในส่วนของปัญหาราคายางพารานั น  

  เตรียมเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคนใหม่ในวันที่ 5 ตุลาคมนี  

เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคาตกต่ าอย่างจริงจัง รวมถึงประกาศนโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

ยางพารา ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรมมากขึ น เพราะที่ผ่านมาปัญหาราคายางพาราไม่ได้รั บความสนใจ 

ช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่อย่างใด โดยนอกจากแกนน าแล้วก็จะน ามวลชนมาจ านวนหนึ่งเพ่ือแสดงพลังความ

เดือดร้อนของเกษตรกรด้วย 

ที่มา : มติชนออนไลน์ (วันที่ 28 กันยายน 2558) 
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เร่งปรับโครงสร้างกองการยาง พัฒนามาตรฐานLab-ควบคุมมาตรฐาน 

วันอังคาร ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558, 06.00 น. 

tags : มาตรฐาน, Lab, มาตรฐาน, ยาง 

นายพนัส แพชนะ ผู้อ านวยการกองการยาง กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี กองการยางได้เร่งปรับ

โครงสร้างและเตรียมความพร้อมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานควบคุมและก ากับการผลิต การค้า การส่งออก

และน าเข้ายางพาราตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง ทั งยังท าหน้าที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางเพ่ือสนับสนุน

การปฏิบัติงานควบคุมยางตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 พร้อมศึกษา ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์

และตรวจสอบด้านการผลิต การค้าการส่งออกและน าเข้ายาง ขณะเดียวกันยังให้การรับรองมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง (Lab) และให้บริการตรวจวิเคราะห์และออกใบรับรองคุณภาพยาง ตลอดจน

ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย 

นอกจากปรับโครงสร้างบุคลากรแล้ว กรมวิชาการเกษตรยังได้มอบหมายให้กองการยางเร่งพัฒนาศักยภาพ

ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งของกองการยาง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการวิเคราะห์และ

ทดสอบคุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์ (STR) ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อ านวยความสะดวกให้กับ

ผู้ประกอบการ และเพ่ิมความคล่องตัวในการส่งออกยางแท่งเอสทีอาร์ของไทยสู่ตลาดโลก ซึ่งมีแนวโน้มความ

ต้องการใช้ยางแท่งเอสทีอาร์มากขึ นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ 

นายพนัส กล่าวอีกว่า กองการยางมีห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ISO/IEC17025 แล้ว 1 แห่ง คือ ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งของกลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานยาง 

อนาคตได้มีแผนเร่งพัฒนายกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งของ 3 ศูนย์ เข้าสู่มาตรฐาน ISO/IEC17025 

ด้วย ขณะเดียวกันยังมีแผนเร่งผลักดันห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งของโรงงานผลิตยางแท่งที่มี 79 แห่ง ให้

สามารถทดสอบและรับรองคุณภาพยางแท่งได้เพ่ิมมากขึ น จากเดิมที่มีห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งของ

ภาคเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตรแล้ว 53 แห่ง เพ่ือช่วยสนับสนุนและเพ่ิมความคล่องตัวทาง

การค้าและส่งออกยางแท่งเอสทีอาร์สู่ตลาดต่างประเทศเพ่ิมสูงขึ น 

http://www.naewna.com/tags/มาตรฐาน
http://www.naewna.com/tags/Lab
http://www.naewna.com/tags/มาตรฐาน
http://www.naewna.com/tags/ยาง


 

 

 

 

เศรษฐกิจโลกหดตัว – ราคาสินค้าเกษตรตกต่่า ส่งออกอ่วมร่วง 8 เดือนตดิ 

วันอังคาร ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558, 06.00 น. 

tags : สินค้า, ราคา, เศรษฐกิจ, ส่งออก, เกษตร 

พาณิชย์ เผยส่งออกเดือนสิงหาคมติดลบ 6.69% ร่วงต่อเนื่องเป็น  เดือนที่ 8 ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่หด
ตัว แต่ยังหวังโค้งสุดท้ายส่งออกรถยนต์กระเตื องหลังน าเข้าสินค้าทุนยานพาหนะและอุปกรณ์ การขนส่งที่
ขยายตัว ยืนยันเป้าทั งปีติดลบแค่ 3% 

นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์  ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(สนค.) เปิดเผย
สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของไทยว่ามูลค่าการส่งออกไทย เดือนสิงหาคมยังคงลดลงตามภาวะ
เศรษฐกิจโลกท่ียังไม่ฟ้ืนตัว โดยมีมูลค่าการส่งออก 17,669 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 6.69%เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อนถือเป็นตัวเลขติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 แล้ว ทั งนี เมื่อรวม 8 เดือนแรกของปี (มกราคม-
สิงหาคม) มีมูลค่าส่งออก142,747 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 4.92 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเมื่อ
ประเมินการส่งออกท่ัวโลกก็พบว่าติดลบทั งหมด แม้กระท่ังจีนที่ส่งออกก็ติดลบเป็นครั งแรก 

มูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรในเดือนสิงหาคมหดตัวตามราคาสินค้าเกษตรโลกที่
ชะลอตัว การส่งออกลดลง 8% โดยเฉพาะข้าว ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และ
ผลไม้สด แช่เย็นและแช่แข็ง ที่หดตัวลงมาก แต่ทั งนี ยางพารา และน  าตาล มูลค่ายังขยายตัวได้ดี โดยจีนมีการ
น าเข้ายางพารามากขึ นและราคาก็มีแนวโน้มดีขึ นรวมถึง ไก่แปรรูป และผลไม้กระป๋องและแปรรูป ที่มูลค่าการ
ส่งออกขยายตัว 

ด้านสินค้าอุตสาหกรรม มูลค่าการส่งออกลดลง 3.2% เนื่องจากมูลค่าสินค้าส่งออกที่เกี่ยวเนื่องกับน  ามัน
ลดลงต่อเนื่อง ทั ง น  ามันส าเร็จรูป เคมีภัณฑ์เม็ดพลาสติก และมีแนวโน้มทรงตัวในระดับต่ าไปจนถึงปีแต่ทั งนี 
รถยนต์และส่วนประกอบ ก็ถือว่าช่วยดึงการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขึ นมา มูลค่าขยายตัว 6.8% เมื่อเทียบ
กับปีก่อนซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และในช่วงที่เหลือของปี ก็มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ น ส่วน
ทองค ามูลค่าส่งออกกลับมาขยายตัวอีกครั ง ที่ 973.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน 

ส่วนตลาดส่งออกกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ยังขยายตัวต่อเนื่อง รวมถึงการส่งออกไป
จีนก็กลับมาเป็นบวกอีกครั ง แต่ในส่วนของตลาดอื่นๆ ยังคงหดตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกทั ง ตลาดญี่ปุ่น  

 

http://www.naewna.com/tags/สินค้า
http://www.naewna.com/tags/ราคา
http://www.naewna.com/tags/เศรษฐกิจ
http://www.naewna.com/tags/ส่งออก
http://www.naewna.com/tags/เกษตร
http://www.naewna.com/tags/เกษตร
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สหภาพยุโรปอาเซียน(9) สหรัฐ ออสเตรเลียตะวันออกกลาง แต่ทั งนี แม้ส่งออก จะติดลบแต่ส่วนแบ่งตลาดของ
ไทยในประเทศต่างๆ ยังเพ่ิมขึ นเมื่อเทียบกับปีก่อน ทั ง ญี่ปุ่น สหรัฐ สหภาพยุโรป จีน มาเลเซีย ฮ่องกง 
สิงคโปร์ อินเดีย รัสเซีย เป็นต้น 

ส าหรับการน าเข้าเดือนสิงหาคมมีมูลค่า 16,948 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 4.77% เมื่อเทียบกับปีก่อน 
ส่งผลให้เดือนสิงหาคมไทยเกินดุลการค้า 721ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั นเมื่อรวม 8 เดือนมีมูลค่าการน าเข้า 
137,783 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้า 4,964 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการน าเข้าสินค้าทุน เช่น 
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ เป็นต้น ขยายตัว 13.57% 
สินค้าอุปโภค บริโภค ขยายตัว 7.73% และยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ขยายตัว 35.29% ทั งนี การที่
กลุ่มยานพาหนะ มีการน าเข้ามากขึ น แสดงให้เห็นว่ากลุ่มอุตสาหกรรมนี ขยายตัวได้ดี และน่าจะเป็นตัวช่วยใน
ภาคการส่งออกสินค้ายานยนต์ ในช่วงที่เหลือของปีขยายตัวได้ดีขึ นและช่วยผลักดันการส่งออกภาครวมได้ 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ยังคงเป้าหมายการส่งออกไว้ที่ ติดลบ 3% โดยเป้าหมายดังกล่าวการ
ท างานที่กระทรวงต้องการผลักดันให้ถึง ไม่ใช่เป้าหมายคาดการณ์ หรือเป้าประเมินสถานการณ์ แต่ก็ยอมรับว่า
สถานการณ์การน าเข้าสินค้าของประเทศต่างๆ ทั่วโลกยังคงไม่ชัดเจน คาดการณ์ยาก แต่เชื่อว่าในช่วงปลายปี 
จะเป็นช่วงที่มีการส่งออกมาก แต่ก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั งราคาน  ามันที่มีแนวโน้มลดลง เงิน
บาทที่อ่อนค่า ทั งนี เพ่ือให้เป็นตามเป้าในช่วง 4 เดือนที่เหลือ ไทยต้องมีมูลค่าส่งออก 19,487 ล้านเหรียญ
สหรัฐต่อเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ราคาประมลูวันอังคารที ่29 กันยายน 2558  

ราคาประมลู ตลาดกลางยางพาราสงขลา 

ยางแผน่ดบิ  41.86  
(28/09/58) 

ยางแผน่รมควนัช ัน้3 44.05  
(28/09/58) 

น า้ยางสด ณ โรงงาน 41.00  
0.00 

เศษยาง (100%) 
ณ โรงงาน 

39.00  
(28/09/58) 

 

คาดการณร์าคายางวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558  

ราคายางมีแนวโน้มปรับตัวลดลงตามตลาดล่วงหน้าโตเกียวและราคาน  ามัน 
ประกอบกับนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน หลังจากมีรายงาน
ว่าผลก าไรของบริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่ของจีนลดลงอย่างหนักในเดือนสิงหาคม และ
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาในการปรับขึ นอัตราดอกเบี ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(เฟด) ซึ่งบ่ันทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุน 
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ย่งล้งรับเบอร์ สุรินทร์ เดินหน้าลุย ตลาดยางแผ่นรมควันส่งออก (29/09/2558)  

นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จ ากัด ผู้ผลิตและจ าหน่ายยาง

แผ่นรมควันชั น 3 ยางพาราแผ่นดิบรมควันส่งออกประเทศญี่ปุ่น เครือ Bridgestone จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผย

ว่า บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จ ากัด ก่อตั งขึ นด้วยเจตจ านงที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีแหล่งรับซื อผลผลิตใน

พื นที่ ด้วยในพื นท่ีอีสานตอนล่าง มีการปลูกยางพาราเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีเกษตรกร

ปลูกยางพาราเป็นอันดับสองรองจากการท านา ขณะที่การน าผลผลิตจากยางพาราไปจ าหน่าย เกษตรกรต้อง

น ายางแผ่นดิบไปจ าหน่ายยังจังหวัดบุรีรัมย์ที่อยู่ใกล้เคียง ท าให้ต้องเสียค่าขนส่ง เสียเวลาในการเดินทาง จึงได้

ก่อตั งบริษัทขึ น ในปี พ.ศ.2551 และเปิดรับซื อยางแผ่นดิบจากเกษตรกรในจังหวัดจนมาถึงปัจจุบัน 

"อย่างไรก็ตาม แม้การด าเนินงานรับซื อผลผลิตยางพาราจากเกษตรกรจะเป็นไปได้ด้วยดี แต่ในระบบการ

ด าเนินงานของบริษัท กลับมีปัญหา โดยเฉพาะการท าเอกสาร ระบบการท างาน ที่ยังไม่ดีพอ ส่งผลให้เกิดความ

เสียหายต่อธุรกิจและการให้บริการแก่ลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง" 

เพ่ือให้ปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไข บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จ ากัด จึงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการบริการ

เงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาดและการบริการ (Consultancy Fund: CF) 

หรือกิจกรรมCF ที่ด าเนินการโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้หัวข้อการขอรับ

บริการ คือ การวางระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2008 

“การเข้าร่วมกิจกรรม CF บริษัทมีความคาดว่าหวังจะได้รับค าแนะน าในการน ามาปรับปรุงการด าเนินงานของ

องค์กรให้เป็นไปตามระบบคุณภาพมาตรฐานระดับสากล โดยเฉพาะการท างานให้สอดคล้องกับนโยบายที่

บริษัทฯได้ตั งเป้าหมายไว้ คือมีแนวทางการผลิต ที่ท าให้ลดการสูญเสีย และท าอย่างไรให้ทราบถึงความพึง

พอใจของลูกค้า” 
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กรรมการผู้จัดการ บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จ ากัด กล่าวต่อไปว่า หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม CF ที่ปรึกษา

จากกิจกรรมได้เข้ามาช่วยด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน า ท าให้บริษัทได้ด าเนินการปรับปรุงรูปแบบการท างาน 

ระบบการผลิต และการบริการตามที่บริษัทต้องการ 

“ทุกสิ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อบริษัททั งสิ น อย่างแรกเลยท าให้เรามองเห็นตัวเอง ท าให้เรารู้ว่าอะไรเป็น

ปัญหา และอะไรคือสิ่งที่ต้องแก้ไข จากค าแนะน า และข้อมูลที่ได้รับจากที่ปรึกษากิจกรรม CF บริษัทได้น าไป

ปรับปรุงและพัฒนางานด้านการผลิตและการบริหารของบริษัทเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ นยิ่งขึ น และที่

ส าคัญในส่วนพนักงานที่รับผิดชอบดูแล ซึ่งเป็นส่วนส าคัญ ได้รับการแนะน าให้ทราบถึงเทคนิคในการ

พัฒนาการท างาน น ามาซึ่งความร่วมมือร่วมใจจนเห็นผลอย่างเด่นชัด ไม่ว่าจะเป็นการจัดท าข้อมูลที่ชัดเจน

และส่งถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าได้รับการบริการเป็นอย่างดี จนเกิดความประทับใจ และได้รับการรองระบบ

มาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2008 ส่งผลต่อการด าเนินงานของบริษัททั งในวันนี และในอนาคต” นายชัยวัฒน์ 

กล่าว 

“กิจกรรม CF ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นับเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจในสาขาต่างๆ 

สามารถพัฒนาระบบการท างานได้เป็นอย่างดี จนเกิดเป็นผลส าเร็จ สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะอยู่

ในสภาวะเศรษฐกิจอย่างไร” นายชัยวัฒน์ กล่าวทิ งท้าย 

ที่มา : มติชนออนไลน์ (วันท่ี 28 กันยายน 2558) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

บุรีรัมย์ระดมก่าลังตัดโค่นต้นยางกว่า 80 ไร่ ราษฎรบุกรุกป่าสงวนฯ ดงใหญ่(29/09/58)  

บุรีรัมย์ - กองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.บุรีรัมย์ ผสานก าลัง จนท.ป่าไม้ ต ารวจ และฝ่าย
ปกครองกว่า 100 นาย เดินหน้าตัดโค่นต้นยางพารากว่า 80 ไร่ที่ชาวบ้านบุกรุกปลูกโดยมิชอบด้วยกฎหมายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก หวังฟ้ืนฟูคืนความอุดมสมบูรณ์เป็นป่าต้นน  า 

วันนี  (28 ก.ย.) พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายยุทธชัย 
ปัทมสนธิ ผู้อ านวยการส านักบริหารพื นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) และนายสมส่วน รักสัตย์ หั วหน้าเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จ.บุรีรัมย์ ได้น าก าลังทหารจากกองรักษาความสงบเรียบร้อย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต ารวจ สภ.โนนดินแดง สภ.ปะค า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ าเภอ และชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านกว่า 100 นาย เข้าท าการตัดโค่นต้นยางพาราเนื อที่กว่า 80 ไร่ ในพื นที่ป่าสงวน
แห่งชาติดงใหญ่ ต.หูท านบ อ.ปะค า และ ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ที่ชาวบ้านลักลอบเข้าไปบุก
รุกปลูกยางพาราโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งได้แจ้งความด าเนินคดีทางอาญาต่อผู้บุกรุกและศาลมีค าสั่งให้กลุ่ม
ผู้บุกรุกรื อถอนพืชผล ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

โดยการเข้าตัดโค่นต้นยางพาราในพื นที่ที่บุกรุกครั งนี  เป็นแผนปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายต่อการบุก
รุกปลูกยางพาราเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ส านักบริหารพื นที่อนุรักษ์ท่ี 7 นครราชสีมา ก่อนจะท าการฟ้ืนฟู
ปลูกป่าทดแทนให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์เป็นป่าต้นน  า และแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าต่อไป 

พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ กล่าวว่า การด าเนินการตัดโค่นต้น
ยางพาราในครั งนี เป็นหนึ่งในมาตรการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ที่ ได้รับการ
ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติซึ่งนอกจากจะใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้กระท าผิดแล้วยังจ าเป็น
จะต้องน าพื นที่ป่าที่ถูกบุกรุกโดยมิชอบด้วยกฎหมายกลับมาฟ้ืนฟูให้เป็นสภาพป่าที่สมบูรณ์อีกด้วย ขณะนี ได้
ด าเนินการตัดโค่นต้นยางและพืชผลอาสินต่างๆ ที่ถูกกลุ่มนายทุนและชาวบ้านบุกรุกเข้าไปปลูกในพื นที่ป่าดง
ใหญ่โดยมิชอบด้วยกฎหมายแล้วกว่า 380 ไร่ จากพื นที่เป้าหมายที่จะเข้าด าเนินการทั งหมดกว่า 3,500 ไร่  

ที่มา ASTV ออนไลน์(28/09/58) 
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